

**รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(PJW-W1)**

ตามที่บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนทั้งสิ้น 191,359,982 หน่วย โดยมีการกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี และระยะเวลาในการใช้สิทธิตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ทั้งนี้วันที่ใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1.05 หุ้น

2. ราคาการใช้สิทธิ

2.857 บาทต่อหุ้น

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

วันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2567 (ยกเว้นวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์) ระยะเวลา 09.00-16.00 น.

4. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย

แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 0-2415-1894

โทรสาร : 0-2415-0951

5. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (“Broker”) ของตน และ Broker จะ



ดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้นที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิข้างต้น

- 5.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 5.3 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วนที่มีอยู่)
- 5.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

6. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 6.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.2. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตาม (ก) หรือ (ข) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
- 6.4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อของนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม (ก) หรือ (ข) ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรอง



ความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

7. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

การชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่
บริษัทในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

7.1. ชำระเงินฝากเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
ดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ในวันใช้สิทธิ คือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และสามารถเรียกเก็บได้
จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 โดยขีดคร่อมสั่ง
จ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 565-1-
00928-8 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนพระรามที่
2 สมุทรสาคร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลัง

7.2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด
(มหาชน)” เลขที่บัญชี 565-1-00928-8 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขา ถนนพระรามที่ 2 สมุทรสาคร โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม
2567 พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงิน

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ
(ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้
รับภาระชำระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวด้วย

โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวน
ดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิก
การขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่
เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ภายในวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ
และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่กำหนดการใช้
สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกำหนดสิทธิ
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปัญญา
พัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ตามที่อ้างข้างต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บ
ไซต์ของบริษัทที่ <https://www.pjw.co.th/> > [นักลงทุนสัมพันธ์](#) > ข้อมูลการเสนอขายหุ้น > warrant



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PLC.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel.(66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริ้ม ชัยวัฒน์)

เลขานุการบริษัท